

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสำหรับผู้ขายบริการทางเพศในประเทศนอร์เวย์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาขณะนี้ค่อนข้างรุนแรงสำหรับทุกคน และเรารู้ว่าผู้ขายบริการทางเพศนั้น ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ด้วย.

ถ้าคุณเป็นผู้ที่ขายบริการทางเพศและกำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินที่คุณไม่สามารถจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นพื้นฐาน (เช่น อาหาร, ค่าเช่าบ้าน, ของใช้เกี่ยวกับสุขอนามัย หรือยารักษาโรค), กรุณาติดต่อทางเราได้ที่ PION, Sex workers Interest Organisation ในประเทศนอร์เวย์. เราเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ขายบริการทางเพศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ถ้าหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ทางการเงิน, กรุณาติดต่อเราและเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้. เนื่องจากเราเป็นองค์กรเล็กๆ ดังนั้นความช่วยเหลือก็จะแตกต่างกันไป แต่ทางเราก็มีเงินฉุกเฉินที่อาจจะช่วยคุณในเรื่องของความจำเป็นพื้นฐาน. ทางเรามีบริการแจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นให้ทุกคนด้วย. คุณสามารถติดต่อทางเราได้ทาง pion@pion-norge.no หรือโทรหาเราได้ที่ Nampueng (thai) +47 975 46 173/Whatsapp +47 900 63 558 หรือ +47 917 90 828.

ข้อมูลอื่นๆที่สำคัญและหมายเลขติดต่อ:

งานบริการสำหรับผู้ขายบริการทางเพศ:

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ศูนย์ให้บริการทางสังคมและสุขภาพส่วนใหญ่สำหรับผู้ขายบริการทางเพศนั้นได้ปิดบริการ แต่บางสถานที่ก็ยังให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น. หากคุณคือผู้ขายบริการทางเพศและต้องการพูดคุยกับนักประชาสงเคราะห์ทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อได้ที่ ProSentret (ศูนย์บริการให้คำปรึกษาระดับประเทศ สำหรับผู้ขายบริการทางเพศ) ระหว่างเวลา 09:00-15:00. โทรศัพท์ จันทร์-ศุกร์ 23 10 02 00 หรือจะติดต่อมาโดยตรงได้ที่ www.prosentret.no. ProSentret ยังบริการแจกถุงยางอนามัยและ “ถุงยังชีพ” ที่บรรจุอาหารไว้สำรองยามฉุกเฉิน. ProSentret ตั้งอยู่ที่ถนน Storgata 11, 0155 ออสโล.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคุยกับ นักประชาสงเคราะห์ Nadheim (บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ขายบริการทางเพศโดยผู้ที่ทำงานในโบสถ์) ระหว่างเวลา 09.00-16.00 จันทร์-ศุกร์ ได้ที่โทรศัพท์ 22 05 28 80.

สำหรับท่านที่เป็นประชากรของสหภาพยุโรป (EU) และต้องการกลับบ้านเกิด:

หากคุณเป็นประชากรของสหภาพยุโรป (EU) และต้องการความช่วยเหลือที่จะกลับบ้านเกิดของคุณ คุณสามารถติดต่อนักประชาสงเคราะห์และรพยาบาลฉุกเฉิน ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 23 48 70 90.

ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา:

หากคุณคิดว่าคุณได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาหรือคุณมีข้อสงสัยว่าคุณควรจะถูกแยก หรือกักตัว สามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ 81 55 50 15

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา, คุณสามารถหาอ่านได้ในหลายๆภาษาที่ : <https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/>